

รายงานการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2.3
คณะวิทยาการจัดการ



ตัวบ่งชี้ที่ 2.3	:	ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้	:	ผลลัพธ์
การเก็บข้อมูล	:	ปีปฏิทิน 2560

คำอธิบายตัวบ่งชี้

ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตำแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้

เกณฑ์การประเมิน

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชา ดังนี้

เกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ข และ ค2

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป



สูตรการคำนวณ :

๑) คำนวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยตามสูตร

$$\text{ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนัก} = \frac{\text{ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย}}{\text{จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด}} \times 100$$

๒) แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

$$\text{คะแนน} = \frac{\text{ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนัก}}{\text{ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5}} \times 5$$

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ค่าน้ำหนัก (1)	ระดับคุณภาพ (2)	จำนวนผลงาน (3)	ผลรวมถ่วงน้ำหนัก (1) X (3)
0.20	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ	19	3.8
0.40	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในรายานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงาน ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร	8	3.2
0.60	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2)	1	0.6
0.80	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทาง	5	4



ค่าน้ำหนัก (1)	ระดับคุณภาพ (2)	จำนวนผลงาน (3)	ผลรวมถ่วงน้ำหนัก (1) X (3)
	วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 1		
1.00	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร ทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่า ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ การ ขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว <ul style="list-style-type: none"> ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้ นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 	-	-
ผลรวมถ่วงน้ำหนัก			11.6
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด			78
จำนวนผลงานวิชาการทั้งหมด			33
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ			14.87 = ((11.6/78)*100)
คะแนนที่ได้			3.72

การประเมินตนเอง : การบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย	ผลการดำเนินการ	คะแนนการประเมินตนเอง	การบรรลุเป้าหมาย
3 คะแนน	$\frac{14.87}{20} \times 5$	คะแนน 3.71	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุ

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ประเมิน	สาขา	ชื่อหัวข้อ(ภาษาไทย)	แหล่งที่พบเอกสาร	ประเภทการตีพิมพ์ เผยแพร่	จำนวน (คะแนน)
1	ดร.ไพฑูริย์ มากสุข	สาขาวิชาภาษาวิทยุ และดิจิทัลมีเดีย	กระบวนการสื่อความหมายด้านแก่น ความคิดทางพระพุทธศาสนาในภาพยนต์ เรื่องจุดศักร	การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (NCMS2017) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มบส.	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
2	รศ.ดร.ประเมษฐ์ บุญศรี	สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์	สมการเวลาแบบเส้นตรงขั้นสูงเกี่ยวข้องกับ กับสมการ 1 นี้ของศาสตราจารย์ ดร.มีชัย โอะ คะกุ	การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (NCMS2017) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มบส.	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
3	รศ.นงนุช อุณอนันต์	สาขาวิทยาการบริหาร ทรัพยากรมนุษย์	การสำรวจคุณลักษณะของปัจจัยที่เอื้อต่อ การจัดการความรู้ ปัจจัยกระบวนการ จัดการความรู้และปัจจัยความสำเร็จของ การจัดการความรู้ ในโรงงานผลิตภัณฑ์ แปรรูปอาหารทะเลขนาดใหญ่ในจังหวัด สมุทรสาคร	การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (NCMS2017) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มบส.	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
4	ศศ.ดร.สุดอนอม ตันเจริญ	สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อการ พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (NCMS2017) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มบส.	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
5	ดร.ศุภยราศรี ประเทพ	สาขาวิชาการ	ศึกษาศาสตร์ภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน วิทยาการจัดการ	การนำเสนอผลงาน	0.2

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ผู้เขียน/ชื่อแรก/ ชื่อเจ้าของผลงาน	สาขา	ชื่อบทความ(ถ้ามี)	แหล่งพิมพ์เผยแพร่	ประเภทการตีพิมพ์ เผยแพร่
		ท่องเที่ยว	กรณีศึกษา ตลาดน้ำคลองบางหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร	วิทยาการจัดการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (NCMS2017) วันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะวิทยาการจัดการ มปส.	วิชาการระดับชาติ
6	ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงหมี่	สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	กลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาด กลางและขนาดย่อมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ
7	อาจารย์ดิเรก วัชรพัฒนกุล	สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความ ตั้งใจของผู้ประกอบการในการเริ่มต้น ธุรกิจ	นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ
8	อาจารย์นภัทร นียะวานนท์	สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของประชาชน ในเขตภาคีเจริญ กรุงเทพมหานคร	นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ
9	อาจารย์นภัทร นียะวานนท์	สาขาวิชาการเป็น	พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้าน	การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี	การนำเสนอผลงาน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ผู้เกี่ยวข้อง/ เจ้าของข้อมูล	สาขา	ข้อที่ควรแก้ไข(ข้อ)	กิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลกระทบที่ เกิดขึ้น	ระดับ ความสำเร็จ
		ผู้ประกอบการ	กาแพลตฟอร์มเปิดบริการ 24 ชั่วโมง : กรณีศึกษา ร้านต้ม แอนด์ ทัมส์ คอฟฟี่ สาขา เดอะบริโอ้ พุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม	2560 ครั้งที่ 2 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อ การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 17 ก.พ. 2560 ณ มรภ.เทพสตรี จ.ลพบุรี	วิชาการระดับชาติ	
10	อาจารย์สรสินธุ์ ฉายสินสอน	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ	ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตฝึก ประสบการณ์วิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558	นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ " การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดโดย บัณฑิต วิทยาลัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
11	อาจารย์สุเมธ ใจเย็น	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ	การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริง วิชาสุศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3	นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ " การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
12	อาจารย์พจน์ แสนไชย	สาขาวิชาภาพยนตร์ และดิจิทัลมีเดีย	กลยุทธ์การผลิตภาพยนตร์ไทยในยุคดิจิทัล	ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราช ภัฏเทพสตรี	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2



รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ผู้เขียน/ผู้จัดทำ/ เจ้าของบทความ	สาขา	ชื่อบทความ/หัวข้อ	ชื่อผู้เขียน/ผู้จัดทำ	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่	ประเภทรางวัล/เกียรติคุณ	คะแนน
13	อาจารย์พจน์ แสนไชย	สาขาวิชาภาพยนตร์ และดิจิทัลมีเดีย	กระบวนการสร้างภาพยนตร์และการ สื่อสารการตลาดแบบผสมผสานกับ ความสำเร็จของภาพยนตร์	งานประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตผล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยสันตผล จังหวัดอุดรธานี	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2	
14	อาจารย์พจน์ แสนไชย	สาขาวิชาภาพยนตร์ และดิจิทัลมีเดีย	วิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านภาพยนตร์ โฆษณาของอนูชัย ศรศรีวิชัย	นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ "การศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 จัดโดย บัณฑิต วิทยาลัย มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2	
15	ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา	สาขาวิชาการตลาด	การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการ เรียนการสอนของนักศึกษาสาขาวิชา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราช ภัฏเทพสตรี	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2	
16	ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา	สาขาวิชาการตลาด	การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า ในร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในพื้นที่หน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	งานประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตผล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยสันตผล จังหวัดอุดรธานี	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2	
17	อาจารย์กรองทอง ทิพย์โคกสูง	สาขาวิชาการ	ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อโอเอส	ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560	การนำเสนอผลงาน	0.2	

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง/ เจ้าของบทความ	สาขา	ชื่อเรื่อง/หัวข้อ (ไทย)	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่	ประเภทการตีพิมพ์ เผยแพร่	
18	อาจารย์วิญชัย ช่างเกิด	จัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์	ดิคส์เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	ครั้งที่ 2 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราช ภัฏเทพสตรี ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 "เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราช ภัฏเทพสตรี	วิชาการระดับชาติ การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
19	อาจารย์กรรทอง ทวีโคกลาง	สาขาวิชาการ จัดการโลจิสติกส์	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าเรือ กรุงเทพ ฝ่ายกองบริการคลังสินค้า	งานประชุมวิชาการระดับชาติ : สันตผล องค์ความรู้งานวิจัยสู่การพัฒนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ วิทยาลัยสันตผล จังหวัดอุดรธานี	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับชาติ	0.2
20	ผศ.ดร.สุดถนอม ต้นเจริญ	สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	The Potentials of Community Based Tourism Management Effecting the Sustainable tourism Development of bangkantaek Community, Samutsongkharm Province	การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th International Symposium on the Fusion of Science and Technologies (ISFT2017), Jeju.S.KOREA	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ ที่	ผู้เขียน/ชื่อเอกสาร/ เจ้าของบทความ	สาขา	ชื่อหอประชุม(ภาค/ไทย)	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่	ประเภทการตีพิมพ์ (เดือน/พ)	ค่าเฉลี่ย
21	ผศ.สิงห์ สิงหขจร	สาขาวิชาการ ประชาสัมพันธ์และ การสื่อสารองค์กร	Tourism Communication of Bangkok Governor	การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The IAFOR International Conference on the City-Barcelona, Spain (CITY2017) 14-16 กรกฎาคม 2560	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4
22	ผศ.สรพัชญ์ เจียรนนานนท์	สาขาการ สื่อสารมวลชน	A Study of Cultural Transmission Through Thai Television Drama.	การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The IAFOR International Conference on the City-Barcelona, Spain (CITY2017) 14-16 กรกฎาคม 2560	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4
23	ดร.สุทธาทิพย์ กัธกรพิพัฒน์กุล	สาขาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ (นานาชาติ)	The Influence of Factors of Performance and Successful of Customer Complaints handling on the Satisfaction and Customer Advocacy	The IRES -78th International Conference on Tourism, Transport, and Logistics(CTTL) หน้า 15-21 ISBN 978-93-86083-34-0	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4
24	ดร.สุทธาทิพย์ กัธกรพิพัฒน์กุล	สาขาการจัดการธุรกิจ ระหว่างประเทศ (นานาชาติ)	Competitive Advantage Strategy and Successful Business Operation Model of Manufacturing in Chachoengsao Province.	การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The IRES International Conference, Florence, Italy (21-22 February 2017) ISBN: 978-93-86083-34-0	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4
25	ดร.ชัยวิชญ์ ม่วงพรม	สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	Causal factors Affecting the Achievement of SMEs According to	The International Symposium on the Fusion of Science and	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4

ลำดับ ที่	ผู้เขียนชื่อแรก/ เจ้าของบทความ	สาขา	ชื่อหัวข้อบทความ(ไทย)	แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่	ประเภทการตีพิมพ์ เผยแพร่	มูลค่าตีพิมพ์ (บาท/ฉบับ)
26	อาจารย์นิชภา แก้วประดับ	สาขาการ สื่อสารมวลชน	the Sufficiency Economy Philosophy NBTC and Mass Media Self-control	Technologies (ISF2017) ครั้งที่ 6 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ 17-21 ก.ค. 2560 International Conference on Media Studies 2017 , School of Multimedia Technology & Communication (SMMTC) 2-4 May 2017	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4
27	อาจารย์ณัฐพร นิชวานนท์	สาขาวิชาการเป็น ผู้ประกอบการ	STRUCTURAL EQUATION MODELING OF FACTORS AFFECTING OF USAGE OF SOCIAL COMMERCE FOR ONLINE SHOP ENTREPRENEURS	the International conference on'Corporate Global Village - possibility and Scope,in pune, India. has been selected for the publication in "CHRONICLE OF THE NEVJLLE WADIA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH" HAVING ISSN NO, 2230.9667 AND IMPACT FACTOR 3,452.	การนำเสนอผลงาน วิชาการระดับนานาชาติ	0.4
28	อาจารย์อรุณวิทย์ เจริญ	สาขาวิชา	การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่ออุป	วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ	บทความวิชาการ TCI 2	0.6

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ลำดับ	ผู้เขียนเนื้อหา/เจ้าของบทความ	สาขา	ชื่อบทความภาษาไทย	แหล่งตีพิมพ์/เผยแพร่	ประเภทที่ตีพิมพ์
	เกรียงไกร	เศรษฐศาสตร์	สังคมระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งชาติ	บ้านสมเด็จพระเจ้าพระยา ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2560)	
29	รศ.ดร.สุนันทา เลาहनันท์	สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	ความคุ้มค่าในการลงทุนพลังงานทดแทนในประเทศไทย	วารสารวิชาการระดับชาติ "วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์" ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ฉบับพิเศษ พฤษภาคม 2560 ISSN : 2287-0121 หน้า 105-118	บทความวิชาการ TCI 1
30	ผศ.ดร. อังพจน์ เศรษฐบุตร	สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) หน้า 176-190 (ISSN No.0859-2330); TCI กลุ่ม 1	บทความวิชาการ TCI 1
31	ผศ.ดร.สุดอนอม ตันเจริญ	สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ	การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนบางขันแตก จังหวัดสมุทรสงคราม	วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทย นานาชาติ	บทความวิชาการ TCI 1
32	อาจารย์กรภช วนกรกุล	สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)	ดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุข	วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ พิมพ์ 37 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน ปี 2560 หน้า 162-178 หมายเลข ISSN 0125-2437 วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI	บทความวิชาการ TCI 1
33	อาจารย์ธีรวิภา บวชชัยภูมิ	สาขาวิชาการ	การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย	วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ	บทความวิชาการ TCI 1

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา



ลำดับ	ผู้เขียน/เรียบเรียง/ เจ้าของบทความ	สาขา	ชื่อบทความ/งานวิจัย	แหล่งตีพิมพ์เผยแพร่	ประเภทการตีพิมพ์	ปีงบประมาณ (ค.ศ.)
7		จัดการโลจิสติกส์	ความไว้วางใจเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับ ลูกค้าและซัพพลายเออร์	นครราชสีมา สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน- ธันวาคม 2560) หน้า 126-137	เผยแพร่	
รวม						11.6

